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บรรณาธิการแถลง

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กิตติ ต่อจรัส
บรรณาธิการ

พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ

 ภาพจากปกของจุลสารชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฉบับนี้ เป็นภาพพระอาทิตย์ตกของแหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นสถาน
ที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต ที่นำมาลงเนื่องจากได้มีโอกาสไปประชุมวิชาการของสมาคมโลหิตวิทยาเรื่องการปลูกถ่ายสเต็ม
เซลล์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APBMT) อีกความหมายหนึ่งของภาพจากปกคือปีเก่า 2553 ได้ผ่านไปและปีใหม่ 2554 
ที่มาถึงเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่พบสิ่งดีๆ ใหม่ๆ  แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปไวเหลือเกินคณะบรรณาธิการจุลสารฯ   ยังมุ่งมั่นที่จะทำจุลสารฯ 
ให้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย ตอบปัญหา
ไขข้อข้องใจ และเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยและผู้ปกครองตลอดไป 
 เนื้อหาในฉบับประกอบด้วย ประสบการณ์และความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการให้ยาขับเหล็กในผู้ป่วยธาลัสซีเมีย    เล่าเรื่องเลือดตอนที่  9   
การขาดธาตุเหล็กในพาหะของธาลัสซีเมีย และฮีโมโกลบินอี รายละเอียดการมาเยี่ยมมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของ TIF ซึ่งได้รับความกรุณาจากอาจารย์สุทัศน์ที่ได้สรุปข้อมูลมาให้พวกเรา
ได้ทราบ 
 เพื่อนสมาชิกได้เขียน Email และจดหมายมาถามเกี่ยวกับเรื่องฮีโมโกลบินอี การใช้ยา L1 และยาดีเฟอร์ราซีร๊อก และเรื่อง
การตัดม้ามในธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบินเอ็ช ซึ่งทางบรรณาธิการได้ตอบไว้ในคอลัมน์สารจากเพื่อนสมาชิก นอกจากนี้ยังได้รับ
ความกรุณาจาก อาจารย์วรวรรณ ที่ได้ตอบข้อข้องใจในคอลัมน์คำถามคำตอบเหมือนเช่นเคย  
 เพื่อนสมาชิกฯ ได้แจ้งข่าวการก่อตั้ง “ชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียศิริราชพยาบาล” ซึ่งมีรายละเอียดสามารถอ่านดูได้ใน
จุลสารฯ ทางบรรณาธิการยินดีเป็นสื่อกลางแจ้งข่าวสารให้เพื่อนสมาชิกฯ และเสนอข้อมูลเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ที่ทันสมัย
ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบ จึงอยากให้เพื่อนสมาชิกเขียนเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากๆหรือแจ้งข่าวสารได้ที่ Email: kittitcr@gmail.com 
 ความสำเร็จของจุลสารฯ ฉบับนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ทุกท่านที่ได้สละเวลาเขียนบทความอันเป็นประโยชน์
แก่เพื่อนสมาชิก สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และบริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด 
ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำจุลสารฯ และขอสวัสดีปีใหม่กับเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ 




